

Lời chia buồn cùng gia đình ĐÀO KHÁNH

(TRẦN NGỌC QUÂN đọc)

Kính thưa tang quyến,

Thưa chị Khánh cùng các cháu yêu quý

Thật bàng hoàng và xúc động khi nghe tin anh Đào Khánh đột ngột từ trần ở Mỹ. Chúng tôi không thể tin điều đó là sự thật vì mới cuối tháng 10 bạn bè còn tụ tập bên nhau, còn ríu rít hẹn nhau là nhớ tháng ba trở lại quê nhà đem chuyện gặp gỡ bạn cũ kể cho nhau nghe xem hơn 30 năm bọn chúng ăn ở sống chết ra sao?

Thế mà giờ đây, anh em chúng tôi đã thực sự mất Khánh mất một người bạn luôn đối xử với bạn bè chí tình, chí nghĩa không khác gì anh em ruột thịt của nhau. Hơn năm mươi năm trời - cuộc đời dâu bể đổi thay nhưng tình thân hữu, tình đồng môn vẫn như ngày nào chung một mái trường. Tình nghĩa đối với anh em bè bạn trước sau như một. Chính tấm lòng quý giá ấy mà khi vừa được nghe tin Khánh không còn, chúng tôi gọi điện báo cho nhau đều nghe thấy đầu dây bè bạn kêu lên thảng thốt - hay tiếng khóc nghẹn ngào xúc động hoặc lời nói chìm sâu hoang vắng "buồn quá - bọn mình cứ lần lượt mất nhau". Rồi mở máy để gửi

email cho các bạn nước ngoài thì đã đầy đặc lời báo cho nhau hoặc những lời chia buồn cùng gia đình chị và các cháu.

Thưa chị và các cháu thân yêu! Lúc Khánh còn sống, tất phải sống làm sao? Ăn ở thế nào mà lúc ra đi đã khiến cho bạn bè nghẹn ngào xúc động? Lúc sống - sống phải sống thế nào mà bây giờ bạn bè thân hữu vẫn quây tụ nơi đây đón Khánh trong nắm tro tàn cốt lạnh mà chan hòa nước mắt. Tuy biết rằng lúc lâm chung Khánh ra đi hạnh phúc vì có một người vợ hiền và một nửa những đứa con hiếu thảo kề bên. Tuy rằng chưa trọn vẹn con cháu nhưng ngay cả người còn sống để gì đã được hạnh phúc trọn vẹn trong suốt đời người.

Mà thôi nói cũng từ đoạt lý như vậy chẳng qua là để tự an ủi chúng tôi hôm nay đã mất Khánh thật rồi. Khánh đã bỏ bạn bè đồng môn thân hữu bằng nụ cười tạm biệt nhau vào cuối tháng 10 - năm hai ngàn lẻ bảy bằng nỗi đau tử biệt hôm nay.

Nhưng so ra nỗi buồn mất bạn cũng chẳng thấm vào đâu với nỗi buồn, nỗi đau của chị, của các cháu từ nay đã vắng bóng người chồng - người cha - người ông sớm tối cùng gia đình vui vầy đoàn tụ. Chỉ xin phép chị và tang quyến được nói vài lời cùng hương linh Khánh. Rằng: Thôi thì ai cũng một lần trước sau nối tiếp... Khánh ơi! Và hôm nay cũng là lần cuối cùng bọn chúng mình chẳng bao giờ còn thấy nhau nữa.

Xin các bạn hãy thấp cho Khánh nén nhang thơm hoặc dâng lời cầu nguyện cho Đào Khánh được đời đời yên nghỉ trong chốn Thiên đường.



Từ Bãng đọc lời ai điếu



Phạm Quốc Trường khóc bạn



Tang gia



Vũ Đức Chấn và các bạn



Dương Kiến tưởng niệm Đào Khánh



Nguyễn Văn Đậu cầu nguyện bạn sớm về cùng Chúa



Chu Trí Hòa và Phúc Thành trước vong linh bạn



Bùi Bá Tước cầu nguyện cho vong hồn Khánh



Vợ chồng Ngô Cảnh Loan



Đại diện tang gia cảm tạ



*Đỗ Xuân Thắng và Đỗ Lý tại Nhà thờ Nam Thái
tiền đưa Khánh*



*Đỗ Xuân Thắng và Trần Ngọc Quân tại Nhà thờ Nam Thái
tiền đưa Khánh*